



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว วันที่ 15 ธันวาคมนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปที่ อ.ระโนด จ.สงขลา เพื่อดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสดินรุ้ง ต.บ้านขาว อ.ระโนด จากนั้นจะพบปะประชาชนจำนวน 2,000 คน ที่วัดวาริปาโมกษ์ มอบข้าวของเครื่องใช้ให้ประชาชน 1,000 ชุด และลงเรือเพื่อตรวจเยี่ยมประชาชนที่ประสบอุทกภัยบริเวณริมคลองตะเคียนและทะเลสาบสงขลา พร้อมมอบเครื่องใช้จำเป็นให้กับประชาชน -จ.นครศรีธรรมราช มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการเน่าเสียแล้วหลายจุด สำนักงานชลประทานที่ 15 ได้ระดมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำเน่าเสียออกจากพื้นที่แล้ว -จ.ตรัง หลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ยกเว้นพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งในเขต อ.เมือง และ อ.กันตัง กรมชลฯได้ส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือ -สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอริมทะเลสาบสงขลา ทั้ง อ.ระโนด กระแสดินรุ้ง สทิงพระ และสิงหนคร ขณะนี้ระดับน้ำลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติเกือบแล้ว
มติชน โพสต์ทูเดย์ M2F กรุงเทพมหานครออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ASTVผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ไอ.เอ็น.เอ็น	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่ตรงสเปกนั้นไม่ใช่เรื่องจริง เพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งเป็นผู้จัดทำสเปกเสนอเอง โดยหน่วยงานในภูมิภาคจะมีคณะกรรมการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตามความต้องการผู้ใช้ และหากเป็นรายการที่อยู่ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ จะไปปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นของสำนักงบประมาณ โดยงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มี 4 แนวทางคือ 1. งบประมาณประจำปี เป็นงบลงทุนจากสำนักงบประมาณ 2.งบค่าเสื่อมจากสปสช. ในการจัดซื้อทดแทน 3.เงินบำรุงของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งเป็นรายได้ของโรงพยาบาลหักค่าใช้จ่ายต่างๆ จากการรักษา และ 4.เงินบริจาคจากประชาชนหรือผู้มีจิตศรัทธา การจัดกิจกรรมดังกล่าวของนักร้องดัง ขอชื่นชมและถือเป็นแบบอย่างที่ดี เพราะพูดชัดเจนว่า ถ้าหากไม่ยอมมาโรงพยาบาลก็ควรหันมาออกกำลังกาย เป็นการปลูกกระแสคนรักสุขภาพ และยังเป็นความร่วมมือของประชาชนที่จะร่วมทำบุญกับศิลปินที่ตนเองชื่นชมเพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กับสังคม ผ่านโรงพยาบาลสังกัด สธ. ซึ่งสร้างจากภาษีของประชาชน เป็นตัวอย่างประจักษ์ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม <p>มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายมนตรี สุนทรวิโรทัย หัวหน้างานนิติการ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า งานนิติการมีแผนงานติดตามขั้นตอนการใช้งานงบประมาณดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริต ความขัดแย้ง หรือมีการฟ้อง ด้าน นพ.เชิดชาย ชยวัฒน์ โผ.รพ.บางสะพาน ยืนยันจะใช้เงินบริจาคให้เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทั่วประเทศ โดยใช้บังคับซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ชุดแรกจำนวน 5.5 ล้านบาท ล่าสุดเงินทั้งหมดที่ได้รับบริจาคจากทุกช่องทางยังอยู่ในบัญชีของโครงการก้าวคนละก้าวจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้
เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ	<p>ประกันภัยคำรักษา ชรก.</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งในที่ประชุมกรม. ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนระบบการจ่ายคำรักษาพยาบาลข้าราชการจากกรมบัญชีกลาง เป็นบริษัทประกันชีวิต ยุติการให้ข่าวหรือให้ข้อมูลต่าง ๆ เพราะต้องการให้ทุกเรื่องเป็นที่ยุติในกรม.ให้เรียบร้อยก่อน และสั่งการให้กระทรวงการคลังและกระทรวงสาธารณสุขหรือทุกประเด็นให้เรียบร้อยก่อนให้ข้อมูลต่อสังคม นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ชี้แจงว่า เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ราคาค่าดูแลสุขภาพของข้าราชการจึงสูงขึ้นไปด้วย ขณะเดียวกันกรมบัญชีกลางมีหน้าที่เพียงแค่จ่ายเงิน ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐได้ จึงต้องการให้สธ.เข้ามาช่วยดูแลส่วนนี้ เพื่อให้การเบิกจ่ายคำรักษาพยาบาลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ด้านพล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ขอให้ทุกคนอย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นความขัดแย้ง เพราะยังไม่ได้ข้อยุติ และกำลังศึกษาระบบที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ต้องหาวิธีการที่ดีที่สุด แต่หลักการดูแลเหมือนเดิม -เสนอข่าว นายอานนท์ วังสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ขณะนี้สมาคมฯ ได้ขอถอนตัวออกจาก <p>เดลินิวส์ โพสต์ทูเดย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>โครงการประกันค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เนื่องจากไม่พร้อมและขอเวลา 2 ปีเพื่อศึกษาข้อมูล ขณะที่สมาคมประกันชีวิตไทยไม่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เนื่องจากติดขัดข้อกฎระเบียบ และยังไม่มีการศึกษามากพอ อาจเกิดปัญหาขาดทุนได้</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไทยโพสต์</p>	<p>ใช้ ม.44 ปิดเหมืองทอง</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. 3 ฉบับ โดยในฉบับที่ 72/2559 เรื่องการแก้ไขปัญหาลผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ระบุว่า จากที่มีการร้องเรียนการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน หัวหน้าคสช.จึงมีคำสั่งให้มีคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และให้ผู้มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ประทานบัตรและใบอนุญาตประกอบโลหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ระวังการอนุญาตให้สำรวจและทำเหมืองแร่ทองคำ รวมถึงระงับการต่ออายุประทานบัตรเหมืองแร่ทองคำและการต่ออายุใบอนุญาต อีกทั้งให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำระงับการประกอบกิจการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 จนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเป็นอย่างอื่น และให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน ร่วมกันแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังระงับการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ หากผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว ตัวแทนชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำชาติรี 13 คนเดินทางมายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งปิดเหมืองแร่ทองคำ หลังสวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นและความพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบเหมือง 29 หมู่บ้าน ซึ่ง 76% ระบุว่า อยากให้เหมืองเปิดทำการต่อไป พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจัดเวทียรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จริง ก่อนลงประชามติว่าคนส่วนใหญ่อยากให้เหมืองอยู่ในชุมชนต่อไปหรือไม่</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านจากบ้านคลิตี้ ต.ชะแล อ.ทางหลวง จ.กาญจนบุรี กว่า 10 คน ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อศาลปกครองสูงสุด ให้กรมควบคุมมลพิษเร่งรัดฟื้นฟูลำห้วย คลิตี้ เพราะศาลมีคำสั่งนานแล้วแต่การฟื้นฟูยังไม่คืบหน้า โดยที่ผ่านมา มักอ้างว่าอยู่ในกระบวนการประกวดราคาคัดเลือกผู้รับจ้าง แต่สุดท้ายได้สั่งยกเลิกการประกวดราคา สะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีความจริงใจที่จะปกป้องสิทธิและชีวิตของประชาชนตามคำสั่งศาล</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน ช่องเวิร์คพอยท์</p>	<p>ค่ารักษาพยาบาลแพง</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊กเพจ Drama-addict เปิดเผยแพร่กรณีหญิงอังกฤษเข้ารักษาอาการเลือดออกในช่องคลอดที่รพ.บ้านดอนอินเตอร์เเกะสมุย และแพทย์อนุญาตให้ออกจากรพ.ได้ในวันเดียวกัน โดยรพ.เรียกค่ารักษา 103,319 บาท และแจ้งว่าใช้สิทธิประกันไม่ได้เพราะไม่ครอบคลุมคนท้อง ผู้ป่วยมีเงินไม่พอและขอให้ลดหย่อน โดยเบื้องต้นได้จ่ายไปก่อน 20,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแจ้งว่า หากไม่ชำระให้ครบทั้งหมดจะต้องยึดพาสปอร์ตและถูกแจ้งความดำเนินคดี ทำให้เพื่อนคนไทยต้องขอความช่วยเหลือไปยังตำรวจท่องเที่ยวเกาะสมุย</p> <p>นางจันทร์ รัตนสุวรรณ ประธานบริหารรพ.บ้านดอนอินเตอร์ เปิดเผยว่า คนไข้รายนี้ตั้งครรภ์ 10 สัปดาห์ เข้ามารักษาตัวด้วยอาการมีเลือดออกในช่องคลอด 2 วัน แพทย์เฉพาะทางได้อัลตราซาวด์และวินิจฉัยว่าเป็นภาวะแท้งคุกคาม แต่ไม่พบภาวะแทรกซ้อน จึงได้ให้คนไข้กลับบ้านได้ โดยมีค่ารักษา 100,000 บาท ซึ่งประกันของคนไข้ไม่ครอบคลุมคนท้อง จึงต้องจ่ายค่ารักษาทั้งหมด แต่คนไข้ไม่มีเงินจ่าย รพ.จึงลดให้เหลือ 50,000 บาท แต่คนไข้มีเงินแค่ 20,000 บาท รพ.จึงเก็บแค่ 20,000 บาทก่อน ส่วนอีก 30,000 บาทให้มาจ่ายภายหลัง โดยต้องขอเก็บพาสปอร์ตของคนไข้ไว้ ทั้งนี้ ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่รพ.สื่อสารกับคนไข้คลาดเคลื่อนเรื่องประกันและการขอพาสปอร์ตไว้ โดยจะให้เจ้าหน้าที่มาขอโทษพร้อมคืนค่าใช้จ่ายที่เก็บไว้และพาสปอร์ตให้แก่คนไข้</p> <p>ด้าน นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า หากผู้ป่วยไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล ก็ต้องดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย แต่ไม่มีสิทธิ์ไปยึดพาสปอร์ตของคนไข้ และถ้าผู้เสียหายมีการร้องเรียนมา สบส.จะดำเนินการสอบสวนด้านจริยธรรมผู้ประกอบการสถานพยาบาล เพื่อกำหนดบทลงโทษต่อไป</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์ ไทยโพสต์</p>	<p>พยากรณ์โรคปี 60</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าว "พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ พ.ศ. 2560" ว่า ในกลุ่มโรคติดต่อที่สำคัญมี 4 โรค คือ 1.โรคไข้หวัดใหญ่ โดยปี 2559 พบผู้ป่วย 156,943 ราย เสียชีวิต 43 ราย คาดว่าในปี 2560 ผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คือ ประมาณ 320,000 ราย จังหวัดที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ new)108 เว็บไซต์คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ช่อง 5 สทท. Thai PBS</p>	<p>ประเด็นข่าว</p> <p>ต่อภาวะระบาดเป็นวงกว้างมี 7 จังหวัด คือ ลำปาง กรุงเทพฯ ระยอง เชียงใหม่ ภูเก็ต พระนครศรีอยุธยา และพะเยา ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงคือ ผู้สูงอายุ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ และผู้มีโรคเรื้อรังประจำตัว ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการรับบริการฉีดวัคซีนฟรี 2.โรคไข้เลือดออก ปี 2559 พบผู้ป่วย 57,425 ราย เสียชีวิต 55 ราย สถานการณ์ดีกว่าปี 2558 คาดว่าปี 2560 จำนวนผู้ป่วยจะลดลงเหลือประมาณ 37,500 ราย หากยังคงมาตรการ 3 เก็บอย่างเข้มข้น 3.โรคมือ เท้า ปาก พบการระบาดแบบปีเว้นปี ปี 2559 พบผู้ป่วย 75,796 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็ก ซึ่งพบมากกว่าปี 2558 ดังนั้นคาดว่าปี 2560 ผู้ป่วยจะลดลงเหลือประมาณ 42,000 ราย และ 4.โรคเมลิออยโดสิส ปี 2559 พบผู้ป่วย 3,171 ราย เสียชีวิต 6 ราย พบมากในช่วงฤดูฝนของทุกปี คาดว่าปี 2560 ผู้ป่วยน่าจะใกล้เคียงกันคือประมาณ 3,000 ราย</p> <p>ส่วนภัยสุขภาพ 2 ประเภทที่ต้องเฝ้าระวังคือ 1.เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และ 2.ปัญหาหมอกควัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด และปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยเฉพาะช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน</p>
<p>คมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ เดลินิวส์</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ถือว่าพบได้ทั้งปี แม้จะไม่ได้มีการระบาด โดยปี 2560 ก็จะมีพบเช่นเดียวกัน สิ่งที่น่าห่วงคือ ผลกระทบต่อผู้ป่วย ได้แก่ 1.กล้ามเนื้ออ่อนแรง พบได้ 1 ต่อหมื่นประชากร และ 2.สมองอักเสบ ซึ่งตัวเลขยังไม่ชัดเจน</p> <p>สำหรับเด็กแรกเกิด ยังก่อให้เกิดภาวะพิการแต่กำเนิดจากไวรัสซิกา ทั้งสมองเล็ก และสมองมีพยาธิสภาพผิดปกติ รวมถึง ตาบอด หูหนวก และกระดูกไม่เจริญเติบโต โดยเฉพาะข้อสะโพก หากแม่ถูกยุงกัดตอนตั้งครรภ์ และคลอดทารกออกมา อาจมีโอกาสรับผลกระทบจากเชื้อไวรัสซิกาได้ ที่น่ากังวลคือ บางรายคลอดออกมาแล้วทารกปกติ แต่เมื่อติดตามไป 5 เดือนถึง 1 ปี กลับมีภาวะสมองพิการ ภาวะศีรษะลีบได้ ซึ่งพบกรณีนี้ในประเทศบราซิล แต่ประเทศไทยยังไม่พบ โดยจากการเฝ้าระวังและติดตามในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 57 ราย คลอดแล้ว 12 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ ข้อมูลทารกศีรษะเล็กแต่กำเนิดจากระบบเฝ้าระวังพบว่า ประเทศไทยมีทารกศีรษะเล็กแต่กำเนิดที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสซิกา จำนวน 2 ราย</p>
<p>มติชน</p>	<p>เตือนเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผอ.สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงฤดูหนาวประชาชนต้องระมัดระวังการพักผ่อนในพื้นที่ห่างไกล บางรีสอร์ตไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ทำให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเท่านั้น ต้องระมัดระวังการใช้เป็นพิเศษ เนื่องจากข้อมูลตั้งแต่ปี 2551-2559 พบผู้ป่วยหมดสติขณะอาบน้ำในท้องถิ่นที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส 16 เหตุการณ์ ผู้ป่วย 27 ราย เสียชีวิต 6 ราย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่างเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมของทุกปี หากพบว่าต้องอาบน้ำอุ่นระบบแก๊ส ควรตัดสินใจไม่อาบน้ำ หรืออาบน้ำให้รวดเร็วภายใน 10 นาที</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>วันประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และคณะผู้แทนไทย ได้ร่วมงานพิธีฉลอง “วันประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล” จัดโดยองค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดคู่ขนานกับพิธีฉลอง ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการจัดพิธีฉลองเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ เนื่องจากปีนี้เป็นก้าวที่สำคัญที่ประเทศต่างๆ จะร่วมกันขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เป็นจริงตามที่กำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030</p> <p>ในการประชุมครั้งนี้ รมว.สธ. ได้รับเกียรติในการรับเชิญเป็น “แชมป์เปี้ยนการขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ประจำปี ค.ศ. 2016 (UHC Day Champion) ร่วมกับผู้นำด้านสุขภาพของประเทศอื่น ๆ และองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยจะทำงานร่วมกับเครือข่ายในระดับนานาชาติในการแลกเปลี่ยนรู้ประสบการณ์ของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้สำเร็จและประชาชนทั่วโลกเข้าถึงบริการและมีสุขภาพดี</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ประเทศไทยพบโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตถึงร้อยละ 73 ของประชากร โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจ ส่วนหลอดเลือดสมองมีอัตราตายสูงสุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน รัฐต้องใช้งบประมาณในการล้างไตสูงกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี และรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดหัวใจ กว่า 7,000 ล้านบาท ทำให้สูญเสียทรัพยากรบุคคลวัยทำงานและเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก ในปี 59 ได้จัดทำโครงการจัดการโรคไตเรื้อรัง ลดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยกำหนดมาตรการแนวทางดำเนินงาน เช่น ฝ้าระวัง ติดตาม คัดกรองโรค ลดพฤติกรรมเสี่ยง แต่บุคลากรยังขาดความรู้เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ดังนั้น ในปี 60 สธ.จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและวิธีดูแลผู้ป่วยให้ทีมสหวิชาชีพในเขตสุขภาพ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องในการฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และชะลอการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ ลดภาวะแทรกซ้อน</p>
ไอเอ็นเอ็น	<p>อัย.เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงร.9</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายใต้แนวคิด “ธ สถิตในดวงใจ ชาวไทยสุขภาพดีด้วยพระบารมี” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดระยะเวลาครองราชย์ 70 ปี และกล่าวว่า สธ. โดยอัย. ได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพวงชนชาวไทย ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมภาพพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมทั้งพระราชดำริตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่นำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพให้คนในชุมชนมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง</p>
บ้านเมือง	<p>มาตรฐานสมุนไพรไทย</p> <p>-เสนอบทความว่า สมุนไพรไทยเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แต่วัตถุดิบสมุนไพรไทยยังไม่มีมาตรการเป็นที่ยอมรับของสากล ดังนั้นคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงอนุมัติจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเป็นครั้งแรกของประเทศ โดยมีตรามาตรฐานระดับประเทศเป็นเครื่องหมายรับรองในคุณภาพ เชื่อกันว่าเมื่อสมุนไพรไทยมีเครื่องหมาย มอก.กำกับตามหลักมาตรฐานสากลแล้ว จะเป็นที่ต้องกันของประเทศต่างๆ มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้มาตรฐาน มอก.จะแตกต่างจากมาตรฐานอย. ที่เน้นความปลอดภัยจากการใช้งานหรือการบริโภค แต่มอก.สมุนไพร จะพิจารณาทั้งความปลอดภัย ซึ่งอ้างอิงจาก อย.และคุณภาพ ที่เป็นลักษณะปรากฏตั้งแต่กระบวนการผลิต การบรรจุ คุณภาพ ตัวสินค้าที่พิสูจน์ได้</p>
บ้านเมือง	<p>วัคซีน HPV</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ประเทศไทยกำลังเร่งเดินหน้าให้บริการวัคซีน HPV ฟรีในเด็กนักเรียนหญิงชั้น ป.5 ทั่วประเทศ โดยจะใช้งบประมาณจัดซื้อวัคซีนประมาณปีละ 150 ล้านบาท และได้มีการพิจารณานำวัคซีน HPV เข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคภายใต้ สปสช. เช่นเดียวกับวัคซีน ยา และนวัตกรรมทางสาธารณสุขชนิดอื่น เร่งผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายในประเทศได้รับวัคซีน HPV ฟรีโดยเร็ว โดยผู้ปกครองอาจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก หรือสอบถามข้อมูลจากกรมควบคุมโรค และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ</p>
มติชน,เดลินิวส์	<p>แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิกรมอนามัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายชัยพร พรหมสิงห์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข</p>
แนวหน้า	<p>ตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติคดีค้ามนุษย์</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยออกประกาศผ่อนผันให้ผู้เสียหายหรือพยานในคดีค้ามนุษย์ อาศัยหรือทำงานอยู่ในประเทศไทยชั่วคราวต่อได้อีก 2 ปี หลังการพิจารณาคดีเสร็จสิ้น และขอต่ออายุอีกได้คราวละ 1 ปี แต่มีข้อแม้ว่าในระหว่างที่อาศัยอยู่จะต้องไม่มีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย เพราะเชื่อว่าผู้เสียหายและพยานหลายๆ กรณีเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้ามนุษย์ อาจให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์ต่อการสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมาย โดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขตรวจสุขภาพ เพื่อใช้ประกอบในการขออนุญาตทำงานตามระบบ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ด้วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>ภาพลึกลับเร่งป้องกันโรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ภาพลึกลับ เตือนเรื่องการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โดยเด็กอายุ 9 เดือน - 5 ขวบ มีความเสี่ยงต่อการป่วยและอาจเสียชีวิตจากการติดเชื้อมากที่สุด การป้องกันโรคที่สำคัญคือ ดูแลสุขอนามัย สอนให้เด็กล้างมือให้ถูกขั้นตอนด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย ตัดเล็บให้สั้น ดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด กำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ของเด็กเล่นเป็นประจำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด</p>
ข่าวสด	<p>ตรวจสอบผลกระทบไฟไหม้ รง.ขยะจอมบึง</p> <p>-เสนอข่าว จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารเก็บของรีไซเคิล ซึ่งเป็นโรงงานกำจัดกากขยะอุตสาหกรรม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอจอมบึง อำเภอเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรม จ.ราชบุรี สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สก.จอมบึง อบต.รางบัว และอบต.น้ำพุ มาร่วมประชุมและมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปดำเนินการตามหน้าที่รับผิดชอบ โดยสาธารณสุขให้สำรวจผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟ จากนั้นนำผลการตรวจสอบทั้งหมดมาประชุมหาข้อสรุปอีกครั้ง</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์	<p>ร้องเรียน รง.อุตสาหกรรม</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้าน ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เตือนร้อนจากปัญหาน้ำเสีย ฝุ่นละออง ของโรงงานอุตสาหกรรมมาหลายปี เคยร้องเรียนหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่เฉย ขอให้สาธารณสุขจังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่สำรวจด่วน</p>
ไทยโพสต์	<p>ของเล่น “งูกินเชียด” ป้องกันโรคนิ้วล็อก</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิไลลักษณ์ ชันธคามโกชก แพทย์แผนไทย จาก อ.ท่าตะเียบ จ.ฉะเชิงเทรา ได้นำ “งูกินเชียด” ของเล่นพื้นบ้านของเด็กๆ ในชนบท มาประยุกต์เป็น “อุปกรณ์บรรเทาอาการนิ้วล็อก” ในผู้สูงอายุ โดยนำมาสวมที่นิ้วแล้วโยกไปมาทุกวัน วันละ 10-15 นาที เพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดและเกร็งค้ำของนิ้วมือ พบว่าได้ผลดี และเป็นทางเลือกในการป้องกันอาการนิ้วล็อกของผู้สูงอายุ และยังใช้กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในการช่วยบรรเทาอาการชาตามปลายมือปลายเท้า โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะไปกระตุ้นให้หลอดเลือดปลายประสาทของผู้ป่วยทำงานได้ดี ช่วยทำให้เลือดไหลเวียนสะดวก</p>

